



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๔.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๕.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๙.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๑๐.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๑๑.	นายสถิตย์ สุขขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขขเดช
๑๒.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๓.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	วสันต์ ไทรแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายสมหมาย กรายแก้ว	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	สมหมาย กรายแก้ว
๓.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๔.	นายโสภา หนูเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	โสภา หนูเพชร
๕.	นายวัชรพงศ์ ละม้าย	เลขานุการนายกเทศมนตรี	วัชรพงศ์ ละม้าย
๖.	นางสัจจนา หนูรุ่ง	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรุ่ง
๗.	นายคณพศ อิวังโส	ปลัดอำเภอ	คณพศ อิวังโส

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน

เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป แต่ก่อนเข้าระเบียบวาระวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ว่าการอำเภอ โดยท่านปลัดคณพศ อีววังโส ได้มาร่วมให้เกียรติร่วมประชุม แนะนำข้อราชการ หรือซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ขอเรียนเชิญท่านพบปะกับสมาชิกและผู้บริหาร ขอเชิญครับ

นายคณพศ อีววังโส

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาลตำบลเขาพระที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางคณะผู้บริหารและเทศบาลตำบลเขาพระให้เกียรติให้อำเภอพิปูน โดยท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย อยากเรียนถึงเหตุผลที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากนโยบายเรื่องการแก้ไข ปราบปรามปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเราได้ขับเคลื่อนกันมาโดยตลอด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๕๙ แล้ว เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ คือโครงการนครปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดขึ้น การดำเนินการกิจกรรมนครปลอดภัยได้กำหนดว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น จะต้องมีการตรวจปัสสาวะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างทั้งหมด จำนวนห้าหมื่นคนทั้งจังหวัด ซึ่งอำเภอพิปูนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ซึ่งการขับเคลื่อนนั้น จะต้องรายงานภาพกิจกรรมการดำเนินงาน เดี่ยวนี้ต้องมีรูปถ่าย จะรายงานเป็นเอกสารอย่างเดียวผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดอาจจะไม่เชื่อหรือไม่เป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการแล้ว เลยเป็นที่มาว่าต้องเข้าร่วมประชุมด้วย ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่าน ในเรื่องของความเกี่ยวข้องยาเสพติด คงจะไม่มี แต่จะต้องทำให้ปรากฏเป็นรูปภาพ เป็นพยานหลักฐาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อสั่งการ ขอนำเรียนด้วยความเกรงใจว่าเพราะจริงๆแล้ว ทุกท่านเป็นผู้ทรงวุฒิ มีวิญญู คุณวุฒิกันทั้งนั้น การที่มาขอท่านตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นการที่ไม่ควรทำไหว แต่ที่ต้องดำเนินการ ขอนำเรียนว่าผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เราดำเนินการด้วย กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นที่ ๑ คือเรามีหน้าที่จะดูแลพี่น้องชาวบ้าน เพราะฉะนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดี สำคัญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน ไปปกครองลูกบ้าน ถ้าตัวเองทำผิดซะเองก็ไม่ถูกต้อง ปรากฏเป็นข่าวสารหลายจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อย่างจังหวัดปัตตานีมีการตรวจปัสสาวะ ผู้ใหญ่บ้าน พบ ท่านนายกอำเภอสั่งให้ออกจากราชการเลย เพราะขาดคุณสมบัติตามพรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๕๗ ต้องพ้นตำแหน่งไป อยากจะเรียนที่ไปที่ไปให้ทุกท่านทราบด้วยความเคารพจริงๆ อีกเรื่องที่เป็นประเด็นและเป็นข้อห่วงใยของจังหวัด และมีหนังสือซักซ้อมในเรื่องของการดำเนินการ คือเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บทนิยามศัพท์คำว่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงทุกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเงินเดือนงบประมาณจากแผ่นดิน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมด รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย เนื้อหาสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับปี ๒๕๔๒ นี้ ออกมาบังคับใช้นานแล้ว ได้ให้คำนิยามของคำว่า การป้องกันการใช้ยาเสพติด ประเด็นที่ ๑ ในเชิงพฤติกรรม หมายถึงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้อยู่แล้วว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยังเข้าไปคบค้าสมาคม ให้การช่วยเหลือ เข้าบทนิยามคำว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง และประเด็นที่ ๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ทุนทรัพย์หรือตำแหน่งไปประกันตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๔๒ ท่านไปศึกษาดูก็ได้ ผมได้ส่งหนังสือชักชวนตัวนี้มาแล้ว แต่ว่าข้อห้ามที่ว่าห้ามใช้ทุนทรัพย์หรือตำแหน่งไปประกันตัวที่เกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ข้อหาผลิต ครอบครองเพื่อจำหน่าย ข้อหาเสพ ไม่ห้ามตามระเบียบนี้ แต่โดยมารยาทแล้ว ในส่วนของท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านนายอำเภอสั่งกำชับโดยเด็ดขาดว่า ถ้าเป็นคดียาเสพติดแล้ว ห้ามท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ใช้ตำแหน่งในการประกันตัว ถึงจะใช้ก็ต้องมาขอหนังสือรับรองตำแหน่ง ท่านนายอำเภอไม่ออกให้ ต้องการการเขียนคำร้องและจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเอาหนังสือไปทำอะไร เพื่อเอาไปประกันตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ไม่ได้อยากจะนำเรียนด้วยความเคารพว่า ด้วยเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้นำการพัฒนา ในเรื่องของปัญหาตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหา ยาเสพติด เป็นเรื่องที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่คุกคามเข้ามาในประเทศของเรา ท่านลองจินตนาการดูว่าถ้าพลเมืองหรือเยาวชนของเรา คนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตที่จะบอกว่าจะเป็นการกำลังที่สำคัญของบ้านเมืองนี้ ถ้าเกิดไปเป็นทาสหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะกลายเป็นพลเมืองหรือเป็นพลังของบ้านเมืองไม่ได้ ๑. เป็นคนที่ไร้การศึกษา ไร้คุณภาพ ไม่มีอาชีพที่มั่นคง เป็นปัญหาของสังคม ปีหนึ่งๆเราใช้งบประมาณไปดูแลบุคคลเหล่านี้ คนที่ติดยา ที่อะไรต่างๆเยอะ ท่านเชื่อไหมว่าในเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไปประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด สามารถรับผู้ต้องขังได้สองพันห้าร้อยคน แต่ตอนนี้ผู้ต้องขังเจ็ดพันคน ในเจ็ดพันคนเป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ และมีหลายต่อหลายครั้งที่มีหนังสือจากเรือนจำแจ้งมายังอำเภอเพื่อพิจารณาพักโทษให้ ผมได้นำเรียนท่านนายอำเภอ และได้สั่งเป็นนโยบายว่าถ้าจะพิจารณาพักโทษให้ผู้ต้องหาคดีในเรื่องยาเสพติด ทางท่าน ผู้ใหญ่บ้านจะไม่รับรอง ผมเคยโทรไปปรึกษากับผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่บุคคลต้องคดียาเสพติด คนไหนที่เมื่อถูกต้องขังแล้วประพฤติตัวดี จะพิจารณาพักโทษให้ จะมีหนังสือสอบถามมาที่อำเภอ ที่โรงพักว่าบุคคลเหล่านี้ บุคคลคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ซึ่งคำรับรองหรือการสอบสวนข้อเท็จจริง คำรับรองจากท่าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสาระสำคัญในการประกอบการพิจารณาพักโทษ ถ้าเกิดผู้นำในพื้นที่รับรองไปแล้วส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบ เขาจะพักโทษให้ เพราะฉะนั้นอยากจะนำเรียนเล่าสู่กันฟัง ทุกเรือนจำ ไม่ว่าเรือนจำทุ่งสง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ผู้ต้องขังเกินที่รับได้ทั้งหมด อย่างที่เรียนไปแล้วว่า เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จริงๆตามสภาพขนาดของเรือนจำสามารถรับได้เพียงสองพันห้าร้อยคน แต่ในขณะนี้มีตั้งเจ็ดพันคน และในเจ็ดพันคนนั้นเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ท่านลองคิดว่าบ้านเมืองนี้ เราต้องเสียงบประมาณในเรื่องนี้ ในการ

ดูแล ในการควบคุมเรื่องปัญหาเหล่านี้เยอะพอสมควรและนาน เราเริ่มดูแลปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี ๔๒ ยังไม่ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ จะได้ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพ ตามข้อเท็จจริง ตามพื้นที่ อยากจะมาพบปะกับท่านสมาชิกในเรื่องนโยบายยาเสพติดด้วยความเคารพจริงๆ ท่านต้องตรวจเพื่อเป็นภาพถ่ายรายงานผู้บังคับบัญชาในจังหวัดว่าเราอำเภอพิปูนได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้พบปะและชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านปลัดฯที่ได้มาให้คำชี้แจงและแนะนำ ในส่วนของยาเสพติด ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกท่านใด มีซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกท่านอื่นครับ

นายจำนงค์ หนูเพชร

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดคณพศ อี้ววังโส ปลัดป้องกัน อำเภอพิปูนด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ตลอดจนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน กระผมจำนงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากสอบถามท่านประธานสาผ่านไปยังท่าน ปลัดคณพศ อี้ววังโส ด้วยความเคารพ สืบเนื่องจากว่าท่านได้แจ้งระเบียบสำนักนายกฯไม่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พรบ. ๒๕๔๒ โดยห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ทุนทรัพย์หรือตำแหน่งไปค้าประกัน อยากจะสอบถามว่าโดยทางปฏิบัติเทศบาลตำบลเขาพระออกหนังสือรับรองคำตอบแทน ไปค้าประกันทั้งที่สถานีตำรวจภูธร และที่อัยการ ตลอดจนที่ศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลในเขตพื้นที่ ขอเรียนถามว่าคงจะมีประเภทหนึ่ง ประเภทสอง อย่างที่ทราบมีอยู่ห้าประเภท แต่ไม่ล่วงถึงถึงตรงนั้น แต่อยากสอบถามว่าที่ปฏิบัติกันผ่านมา ผิดหรือถูกสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ไปค้าประกันโดยใช้ตำแหน่ง อยากเรียนถามท่านประธานสาผ่านไปยังท่าน ปลัดคณพศ อี้ววังโส ด้วยความเคารพครับ

นายคณพศ อี้ววังโส

ขออนุญาตเรียนว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ คำว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมายถึงว่ายาเสพติดทุกประเภทตั้งแต่ ๑-๕ แต่มูลฐานความผิด ถ้าเป็นข้อหาเข้าค้าผลิต มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นไปตามข้อห้ามตามระเบียบสำนักนายกฯ อย่างเช่นลูกบ้านไปโดยจับพืชกระท่อม ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทห้าที่ปลูกไว้ข้างบ้าน ปลูกไว้ข้างบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อหาผลิต ถ้าโดนแจ้งข้อหาผลิต ก็เป็นไปตามข้อห้ามตามระเบียบนี้ ใช้ตำแหน่งไปประกันตัวไม่ได้ แต่ว่าถ้าเป็นคดีเสพ ไม่ว่าจะประเภทใด ในระเบียบสำนักนายกฯไม่ได้ห้ามไว้ แต่ว่าด้วยธรรมเนียมหรือข้อปฏิบัติที่ท่าน นายอำเภอได้มอบนโยบายในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้ามทุกประเภท ถึงแม้ว่าในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ห้ามไว้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ท่าน นายอำเภอเลยกำหนดเป็นนโยบาย และเป็นเรื่องจังหวัดสั่งการมาด้วย แต่สั่งการมาเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดว่าห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้ทุนทรัพย์ประกันตัว ที่เป็นข้อหาที่ผมได้นำเรียนไปแล้วไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคดีเสพ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ห้ามไว้ ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจหรือมีประเด็นที่จะสอบถามอีกไหมครับ

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร ท่านปลัดฝ่ายปกครองและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมอยากจะต่อเติมในส่วนของท่านจำนงค์ คือถ้าเป็นกรณีเป็นลูกเป็นหลาน เป็นญาติสนิท

นายคณพศ อีววังโส	บ้านติดกันสนิทกันมาก อาจจะเป็นกรณีพิเศษกรณีใดกรณีหนึ่ง อนุญาตให้ได้ไหม ในการประกันตัว ขอขอบคุณครับ
ประธาน	ผมนำเรียนอย่างนี้ว่า การตีความกฎหมายต้องตีความตัวอักษรโดยเคร่งครัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่ได้บอกว่าเว้นแต่ถ้าคนในครอบครัวสามารถประกันตัวได้ ไม่ได้บอกไว้ เพราะฉะนั้นสรุปเบื้องต้นว่า ตามความเข้าใจผมว่าคงจะไม่ได้ เป็นคนสนิทชิดเชื้อกัน เป็นคนที่ติดกัน ถ้าเข้าองค์ประกอบที่เขาห้ามไว้ คงจะไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีسهพ ไม่ได้ห้าม ต้องเป็นคดีผลิต นำเข้า มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ห้ามเลย มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของทางราชการ หรือเกี่ยวกับยาเสพติด วันนี้ทางเทศบาลตำบลเขาพระ ขอขอบคุณท่าน ปลัดคณพศ อีววังโส ปลัดป้องกันอำเภอพิปูน ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอขอบคุณท่านปลัดฯไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	<u>เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม</u>
ประธาน	วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเรื่องเดียว หนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๑/๓๖๒๓ เรื่องการออกตรวจติดตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่อยู่ในมือท่าน ในส่วนของอำเภอพิปูน ลำดับที่ ๒๓ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</u>
ประธาน	๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>กระทู้ถาม</u>
	-ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ</u>
ประธาน	๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพรรัตน์ ราชมณี	- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบครับ เรียนประธานสภาที่เคารพ ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๕

สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่าภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ นายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ นายพรสิทธิ์ จันทร์ขุม กรรมการ และนายสิทธิเดช ละม้าย กรรมการและเลขานุการ ขอขอบคุณที่ท่านประธาน

ประธาน

ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ เมื่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้ว เข้าสู่วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมประชุมและพิจารณา และไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

- วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อสร้างคูน้ำ

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อสร้างคูน้ำด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อสร้างคูน้ำตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ซอยนาตลิ่งสองใต้ จากบ้านนายจำลอง เพชรสุด ถึงคลองลึก หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๒,๗๗๕.-บาท เนื่องจากงานข้างยังไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ส่ง

มอบงานจ้างตามสัญญาจ้าง อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหกเดือน จึงขอเสนอผู้ติดต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันตามโครงการดังกล่าว ในรายละเอียดจะให้ท่านปลัดฯซึ่งเป็นเลขาสภาได้นำเรียนในระเบียบอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาโครงการนี้ ขยายได้ไม่เกินหกเดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากว่าโครงการนี้ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และเป็นงบประมาณของปี ๒๕๕๘ และในปี ๕๙ ได้เข้าดำเนินการแล้ว แต่ไม่แล้วเสร็จ คาดว่าถ้าไม่เข้าดำเนินการ จะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ จึงขออนุมัติต่อสภา ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการนี้ออกไปอีกหกเดือน เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้วส่วนหนึ่ง ตรงนี้เป็นอำนาจของสภาตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบแล้ว จึงขออนุญาตเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายสถิตย์ สุขขเดช

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขขเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สืบเนื่องมาจากท่านนายกฯ ท่านเลขาฯฯชี้แจง สืบเนื่องมาจากน้ำประปาขาด ถ้ายืดออกไปอีก และประชาชนไม่มีน้ำใช้ตั้งแต่แรกวันที่ขุด จนถึงวันนี้ ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ใช้น้ำ เพราะเขาตัดน้ำตั้งแต่วันแรกที่ขุด วันนี้ยังไม่มีน้ำใช้ ต้องวิ่งไปอาบน้ำที่คลอง ต้องลงโทษใครหรือว่าอย่างไร เรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องนี้เป็นภาระของเทศบาลที่ต้องรับผิดชอบภาระของผู้บริหารหรือภาระของสภา พอเข้าไป เขาบอก สท. ไม่มีน้ำใช้ บอกว่า เดียวนำไปเรียนให้ ประมาณสิบห้าวันที่ผ่านมาผมเข้าไป เขาจุมมือผมไปดู ตอนเย็นจูงลูกจูงหลานไปอาบน้ำที่ลำคลอง เด็กวันรุ่นหลายคนนั่งอยู่ เขาบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเพราะหลายวันมาแล้ว อีกคนบอกว่าไม่ได้ต้องพูด ต้องปรึกษาหารือกัน ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านบริหารแก้ไขด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ขอเชิญท่านสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตามที่คณะบริหารได้ขออนุมัติต่อสภา ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่ที่เห็นด้วยกับท่านสถิตย์ อย่างน้อยวันนี้ช่างที่ควบคุมงานน่าจะมานั่งร่วมประชุมร่วมกับเราด้วย ว่าตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ ยังเหลือก็เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากกรณีที่ว่าประปาตัดตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการ ก็หลายวันแล้ว เห็นใจเหมือนกัน อยากให้ช่างควบคุมงานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของเรา มาชี้แจงรายละเอียดว่ามีงานอีกเปอร์เซ็นต์จะส่งมอบ

- งานให้เราทัน ถ้าผู้ประกอบการยึดถือ เอาตามระเบียบข้อกฎหมาย เห็นด้วยกับท่าน สมาชิกสภิติย์ ขอขอบคุณครับ
- ประธาน ขอเรียนท่านสมาชิกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในเขตบัญชีงบประมาณปี ๒๕๕๘ ซึ่งสภาได้อนุมัติให้ขยายเวลามาแล้วครั้งหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี วันนี้หนึ่งปีแล้วเข้าดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาว่าจะให้ขยายเวลาเพิ่มเติมหรือไม่ ปัญหาเมื่ออยู่ถ้าสภาไม่อนุมัติ เขาดำเนินการไปแล้ว จะมีปัญหา ไม่มีเงินไปจ่าย ขอเชิญท่านเลขาฯเพิ่มเติมครับ
- เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก ในส่วนของการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ในระเบียบเขียนไว้ว่า กันครั้งแรกหนึ่งปีงบประมาณ ถ้าทำไม่เสร็จสามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปได้อีกหกเดือน ระเบียบเขียนไว้แค่นั้น แคหกเดือน ฉะนั้นถ้าอำนาจหรือระเบียบเขียนไว้เราสามารถขยายได้ เราก็ขยายไปตามอำนาจหน้าที่ของทุกท่าน สมมุติว่าถ้าก่อนนี้ผูกพันแล้วในปีงบประมาณนั้นๆ อำนาจในการกันเงินอยู่ที่นายกฯ แต่ ถ้าไม่ก่อนนี้ผูกพัน อำนาจอยู่ที่สภา แต่ถ้ากันเงินไว้แล้วโดยอำนาจของนายกฯหรือสภา แล้วไม่สามารถเบิกจ่ายในปีนั้นได้ จะต้องขยายเวลาได้อีกหกเดือน ถ้าไม่ขยาย สมมุติว่า ถ้าผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา เราไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ เนื่องจากหลังจาก ๓๐ กันยายน โครงการไหนที่ไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะพับไปทั้งหมด ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในเดือนต่อไปได้ เพราะเราไม่ได้จ่ายเป็นงวด จ่ายครั้งเดียวเมื่องานเสร็จ กรรมการไม่สามารถตรวจรับได้ จะเบิกได้อย่างเดียวคือเขาฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างว่ากันไปทางศาล แต่ถ้าตามการบริหารสัญญา เราไม่สามารถที่จะตรวจรับได้ งวดเดียว เราไม่สามารถตรวจส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ขอเรียนให้ทราบว่า การไม่แบ่งงวดงาน หรือการเบิกจ่ายเป็นงวดเดียว ต้องงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ถ้าผู้รับจ้างจะฟ้องร้อง ฟ้องร้องได้ จะมาไล่กันว่าความเสียหายจะอยู่ในส่วนไหน มาตรวจสอบ สอบสวนกันในห้องถือนว่า ใครทำสัญญา ฟ้องร้องคู่สัญญา ขอขอบคุณครับ
- ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจง เรื่องระเบียบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ส่วนปัญหาที่ว่า จะเสร็จทันหรือไม่ เป็นปัญหาของผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง คือถ้าผู้รับเหมาทำไม่ทัน มีการปรับ มีการยกเลิกสัญญาไปตามระเบียบ แต่ว่าในความคิดของผม ในส่วนของงบประมาณ ในเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะกัน กันครั้งแรกปีหนึ่ง กันครั้งที่สองหกเดือน ถ้ากันครั้งที่สองหกเดือนแล้วไม่เสร็จ ไม่มีระเบียบให้กันครั้งที่สาม ถ้าเขาไม่ส่งงานภายในหกเดือนนี้ เป็นอันว่าเขาต้องถูกเวียนห่างไปตามระเบียบต่อไป ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
- นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน อยากรู้ อยากให้สภาได้ทราบว่าระเบียบครั้งที่สองไม่เกินหกเดือน สภาไม่ใช่ปัญหาที่จะอนุมัติ แต่อยากรู้ข้อชัดเจนจากฝ่ายคุมงานก่อสร้างว่ายังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อสมาชิกได้บอกกับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องนี้ว่า ไม่ได้ติดใจไม่มีปัญหาเรื่องกันเงิน แต่อยากรู้ว่ายังอีกกี่เปอร์เซ็นต์ กี่วัน สิบวัน ยี่สิบวัน ตอบๆกันไป สมาชิกในพื้นที่จะได้ตอบกับชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องนี้ เห็นอยู่เมื่อเข้าไปดำเนินการ เครื่องจักรเข้าไปก็หลายวันแล้ว ขอขอบคุณครับ
- ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ่านงค์ครับ
- นายจ่านงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ สำหรับเรื่องกันเงินครั้งที่สอง สำหรับโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยนาตลิ่งซอย ผมเห็นด้วย สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าไม่มี

คุระบายน้ำตรงนั้น เอ่อท่วมแน่นอน หลายครั้งที่ชาวบ้านใช้เครื่องสูบน้ำ สูบออกข้ามถนนลงคลองลึก ในประเด็นที่ว่าเมื่อขยายแล้วในหกเดือนข้างหน้า ผมอยากสอบถามว่าผลกระทบโครงการที่ผ่านมา อยากสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านเลขาฯ เนื่องจากท่านเจนจัดในกฎระเบียบ ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อมีผลกระทบจากโครงการ นั่นคือชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ อย่างที่ท่านพรสิทธิ์ได้คุยไว้ ที่ท่าน สท.สถิตย์ได้คุยไว้ ขออนุญาตเอ่ยนาม อยากสอบถามประเด็นสำคัญว่าผลกระทบต่อโครงการนี้เราสามารถจะดำเนินการอย่างไรทางด้านกฎหมาย และการแก้ไข สำหรับโครงการนี้ขอเรียนสมาชิกทุกท่านในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่และได้ลงสำรวจกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านก่อนที่ผู้รับเหมาจะมาลงดำเนินการ ปรากฏว่าชาวบ้านพูดกันหนาหูก่อนที่จะดำเนินการโครงการนี้ เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายเวลา ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆ แต่ขอย้ำว่าผลกระทบของโครงการ เราสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญท่านสมาชิกพรรคันครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี เรื่องก่อนนี้ผูกพันกันเงินไว้ไม่ใช่ปัญหาของสภา แต่ที่ผมฟังและประสบด้วยตนเอง มีความเดือดร้อนของชาวบ้านส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่น้ำประปาถูกตัด ถนนทางเข้าบ้านก็มีปัญหา ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร็ววันนี้ ต้องให้ผู้ประกอบการต่อน้ำประปาให้ชาวบ้านที่มีผลกระทบให้รีบปรับ และทางเข้าบ้าน ต้องให้ผู้ประกอบการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ในส่วนเรื่องกันเงิน สภาไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ชาวบ้านเดือดร้อน ถ้าแก้จุดนี้ได้ ดี ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้ว กระบวนการตอนนี้ยังอยู่ในการบริหารสัญญาอยู่ วันนี้หลังเลิกประชุม ผมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปต่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ใช้ภายในพรุ่งนี้ จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ตอนนี้นางยังเหลือประมาณสามสิบลิตรเซ็นต์ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายสถิตย์ สุขเดช

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ท่อประปาชุดออกไประยะสามร้อยเมตร แล้วให้เทศบาลไปต่อให้ ให้ช่างไปต่อ ต้องใช้งบประมาณ ผู้ประกอบการต้องต่อเอง หรือต้องจ้างใครก็ได้ ผมเข้าใจอย่างนี้ ขนาดท่อขนาดนี้เดียว ถ้าเป็นในเมือง ผู้ประกอบการตายแน่ แต่เป็นชุมชนชนบท

ประธาน

เดี๋ยวครับท่านสถิตย์ เรื่องการบริหารจัดการ ท่านนายกฯได้รับปากไปแล้ว ในส่วนของสมาชิกให้มาพิจารณาตามญัตติ ท่านนายกฯขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พวกเราได้ซักถามไปพอสมควรแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างไร ท่านนายกฯได้รับปากไปแล้วในส่วนในเรื่องของน้ำ ท่านจะเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาให้ ส่วนเรื่องที่ท่านบอกว่าต้องใช้งบประมาณ เป็นเรื่องของผู้บริหาร จะใช้ส่วนไหนสุดแล้วแต่ แต่ว่าในส่วนของสมาชิกให้ไปตามระเบียบ ขอให้พิจารณาไปตามญัตติคือขอขยายเวลา ท่านจะให้หรือไม่ให้เป็นเรื่องของท่าน มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการก่อสร้างคุระบายในพื้นที่หมู่ที่ ๗ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายฯ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่นอุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

นายกเทศมนตรี

๕.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อใช้ในโครงการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐.-บาท ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งของใต้ หมู่ที่ ๗ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพวน หมู่ที่ ๙ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองพวน หมู่ที่ ๙) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา หมู่ที่ ๑๐ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนง ละม้าย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๑๗,๐๐๐.- บาท อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘๗ วรรคสาม ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑,๘๑๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวต่อไป ท่านประธาน ท่านสมาชิก ในรายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุม จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับ

ล่าสุด จะมีประเด็นของเทศบาลที่เราสามารถดำเนินการ (๖) โครงการหรือกิจการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งสี่โครงการอยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ นำเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกช่วยพิจารณา ดูรายละเอียด ขาดตกบกพร่องอย่างไร เพื่อจะได้ดูแลอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่าน ระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม โดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำ ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) ซึ่งยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔,๒๒๐,๗๕๙.๕๒ บาท ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๘๙๐,๓๓๔.๕๒ บาท สภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายไปแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๖๗๑,๒๐๕ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สามารถพิจารณาได้ จำนวน ๓,๒๑๙,๑๒๙.๕๒ บาท ขออนุญาตนำเรียนยอดเงินให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบว่ามีจำนวนเท่าไร ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ท่านสมาชิกคงได้ดูพร้อมๆกันว่าตอนนี้เทศบาลมีเงินทุนสำรองจำนวนสามล้านกว่าบาท ซึ่งท่านผู้บริหารได้ทำโครงการเสนอต่อสภาเพื่อขอจ่ายเงินสะสม ๔ โครงการ เป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนเศษ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแต่ละโครงการว่ามีความเหมาะสมที่จะอนุมัติให้ใช้จ่ายหรือไม่ โครงการแรกที่คุณบริหารขออนุมัติต่อสภาคือโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปราย มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขออนุมัติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งของใต้หมู่ที่ ๗ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ งบประมาณ

๔๙๓,๐๐๐.-บาท ขอเชิญอภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขออนุมัติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งของใต้ หมู่ที่ ๗ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งของใต้ หมู่ที่ ๗ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่นุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ ๙ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่ที่ ๙) งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขออนุมัติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ ๙ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่ที่ ๙) งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ ๙ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่ที่ ๙) งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่นุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนง ละคร่าย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ศรีครับ

นายประสิทธิ์ ละคร่าย

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายประสิทธิ์ ละคร่าย สมาชิกสภา เขตที่ ๒ โครงการนี้ผมเห็นด้วยอยู่แล้ว ตั้งนานแล้ว แต่ว่าตามสภาพพื้นที่คือ จากหัวถนนคอนกรีตเดิมสองร้อยห้าสิบบเมตร มีจุดวางท่อ ๒ จุด เป็นสภาพพื้นที่ผมผ่านทุกวัน มีพื้นที่ช่วงหนึ่ง แคบ ถ้าวัดประมาณสามเมตรกว่าๆ แต่การก่อสร้างสี่เมตร ฝั่งหนึ่งเป็นหิน อีกฝั่งหนึ่งเป็นเหวลึก ผมเชื่อเหลือเกินว่าความสามารถที่เอาหินนั้นออกให้เป็นที่เมตรคงทำไม่ได้ กับรายละเอียดที่กองช่างประมาณการมา แต่อีกฝั่งที่เป็นเหวลึก เป็นคลอง ท่านลองคิดดู อีกฝั่งเป็นหินลาเครื่องจักรก็ไม่สามารถเอาออกได้ แต่ระยะประมาณยี่สิบบเมตร ผมกลัวการวิธิตำเนินการเกลี่ยเส้นทางตรงนั้น คงไม่ได้ ถ้าไม่ถมข้างล่าง ข้างบนไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากใช้ระเบิด ตรงนั้นคงไม่ได้สี่เมตรอยู่แล้ว เพราะผมผ่านทุกวัน ตรงนั้นไม่มีปัญหา วางท่อไว้สองจุด จากการสำรวจของกองช่างจะอย่างไรให้ครบสี่เมตรพร้อมไหล่ทาง ด้วยความเป็นห่วง ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ขอบคุณครับ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ เห็นด้วยที่เพื่อนสมาชิกได้ถนนคอนกรีตตงสถานที่ลำบากสุดๆ เพราะมีโขดหินมากมายที่ไหล่ขึ้นมา ด้วยความประสงค์ของรองประสิทธิ์ ละคร่าย ที่เป็นห่วง ผมอยากฝากให้ท่านนายกฯ เพื่อมี

ผู้รับเหมาอยากเข้าไปทำ ช่วยเบิกหินลาน อย่าเอาดินมาถมเพื่อทำคอนกรีตให้ครบสี่เมตร โดยวิธีการถ้าไม่จตุระเปิด เอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและใช้ลูกหมูไปแซะร่อง ผมน่านหกเดือนพื้นที่ตรงนั้น ผมนึกว่าจะได้ถึงหัวสะพานคลองชั้นระ เพื่อจะให้รถนักท่องเที่ยวยุขึ้นไปกลับหัวให้สะดวกสักหน่อย ขอคุณฝ่ายบริหารที่ให้ตามเม็ดเงินตามอัธยาศัยตามส่วนที่จะได้ แต่ถ้าเราไปเอาดินอ่อนมาถม เพราะเป็นที่ลาดชั้นที่จะลงไปคลองดินแดงประมาณเกือบสี่เมตร ผู้รับเหมาคงไม่มีความสามารถเอาดินมาถม เราฉะนั้นเอาเบกหินลานอย่างเดียว ใช้เครื่องเจียไฟฟ้าก็ได้ ถ้าจตุระเปิด แรงแไป ผมมองจากประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ด้านงานหินแยะ ให้แนะนำผู้รับเหมาไปเลย และอีกสองร้อยเมตรที่เหลือ ถ้าไม่ครบตำแหน่ง ทำให้เสร็จด้วย รถคันละล้านเขาจะมาพื้นที่ตำบลเขาพระ ของผมเจ็ดวันถมไปได้อยู่แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายธราธิป หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ

เรียนท่านประธาน กระผมนายธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ กระผมขอเรียนต่อท่านประธานสภาว่าในฐานะที่กระผมเป็นประธานกรรมการก่อนการดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการงานก่อสร้าง ขอชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกที่สงสัยในเรื่องถนนที่ไม่ได้สี่เมตรหรือที่ต้องระเบิดหิน ก่อนการดำเนินการได้ลงพื้นที่และได้คุยกับกองช่างพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกับที่ท่านสมาชิกพูด ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ถ้าจะได้สี่เมตรต้องระเบิดหินลานออกโดยวิธีการสุดแต่แล้วแต่ แต่วิธีการดำเนินการ ช่วงตรงนั้นประมาณสามสี่เมตรไม่เกินที่จะต้องทำเป็นถนนสามเมตร และถัดไปจะเป็นสี่เมตร เพราะในโครงการใช้คำว่าหรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่าหนึ่งพันตารางเมตร ขอให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจตามนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาฯครับ

เรียนท่านประธาน พอดีช่างมาหารือกับผมแล้วว่าตอนสำรวจไม่ได้จริงๆ ก็ให้ใช้คำว่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งพันตารางเมตร เพราะว่าพื้นที่กว้างสี่เมตรไม่ได้จริงๆ บางช่วงตามที่ท่านสมาชิกว่า แต่ว่าในการทำงานหรือการก่อสร้างหลายสายที่ไม่ได้สี่เมตร ซึ่งผมเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง ถ้าเขียนว่าโดยเฉลี่ย ผมจะเข้าไปเพิ่มในส่วนที่ขาดให้ได้พื้นที่คอนกรีตตามสัญญาคงจะไม่มีปัญหาในการบริหารโครงการนี้ ถ้าตรงไหนก่อสร้างสภาพไม่ได้จริงๆ เราให้เฉลี่ยพื้นที่คอนกรีตได้ตามตารางเมตรที่กำหนดแล้วกัน ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าตรงนี้ก็สามเมตรก่อสร้างได้สามเมตรหรือสามเมตรกว่า ก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมใหม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนยางนายสมคิด บรรจายถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายน น ละม้าย) หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายน น ละม้าย) หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่นอนุมัติ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องอื่นๆ

ในส่วนของผม ผมได้รับประสานจากพุทธบริษัทของวัดหน้าเขา เรื่องงานทอดกฐิน ซึ่งเขา มีความประสงค์จะนำรายชื่อของพวกเราทั้งหมดไปลงในปฏิทินกฐิน เขามาถาม ผมว่าน่าจะ ได้ แต่ผมต้องนำมาเรียนให้ท่านสมาชิกทราบและขออนุญาตต่อสมาชิกทุกท่านก่อน ไม่ ทราบว่าท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกมีความอย่างไร มีอะไรขัดข้องไหม ประมาณวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคมนี้ คงไม่ขัดข้องใช่ไหม ผมขอสรุปว่าสมาชิกทุกท่านไม่ขัดข้องที่จะให้นำ รายชื่อของท่านไปลงในปฏิทินกฐิน ขอเชิญพรรัตน์ครับ

นายพรรัตน์ ราชมณี

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ความจริงเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติต่อ สภาวันนี้ แต่ผมอยากอภิปรายในเรื่องอื่นๆ ผมนั่งดูรายละเอียดของโครงการและการ ออกแบบในการก่อสร้าง ที่ผ่านมามีส่วนมากจะขาดในรายละเอียดเรื่องท่อระบายน้ำ ผมดู ในหมู่ที่ ๙ ความจริงต้องมีท่อระบายน้ำตัดขาดถนน ให้น้ำไหลผ่าน ผมดูในรายละเอียด ของแบบแปลน ไม่มี ความจริงวันที่เราลงไปสำรวจพื้นที่ นายช่างก็รับรู้แล้วว่าตรงนี้ต้อง มีท่อให้น้ำไหล การก่อสร้างต่อไปผมกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องทางระบายน้ำ ทุกวันนี้ถ้าเป็น ฤดูฝน ทุกพื้นที่จะมีปัญหาเรื่องทางระบายน้ำ เราสร้างถนนขวางกั้นทางไหลของน้ำ อนาคตผมคิดว่าจะมีปัญหาอีก แต่คิดว่าการแก้ไขคงจะลำบากเพราะเราไม่ได้มี งบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ ผมคิดว่าน่าจะมียุทธศาสตร์อื่นที่จะเพิ่มท่อระบายน้ำ ตรงนี้ผม เรียนปรึกษาเพื่อป้องกันและในโครงการต่อไปจะได้มีรายละเอียดมากกว่านี้ ขอขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ในส่วนของท่าน ขอเรียนว่าเรามีเครื่องจักรกลของเทศบาล ในส่วนนี้เราแค่ซื้อวัสดุ ซื้อท่อ ไปวาง ในขั้นต้นเรายังไม่สามารถรู้ความจุ ขนาดของท่อว่าจะใช้ขนาดไหนที่จะเพียงพอ ซึ่งก่อนเข้าดำเนินการผมได้คุยกับกองช่างในเบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องซื้อ ใช้งบประมาณ ของเทศบาลซื้อ แล้ววางก่อนที่ผู้ประกอบการเข้าไปดำเนินการ เพราะจะต้องรู้ว่าปริมาณ น้ำเพียงพอหรือไม่ ถ้าเราออกแบบประมาณการไว้ ถ้าเกิดน้ำไม่พอ เราไม่สามารถไป แก้ไขได้ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์เรียนประธานสภา ในวาระอื่นๆผมมีเรื่องฝากฝ่ายบริหาร ๒-๓ เรื่อง เกี่ยวกับรายละเอียด โครงการต่างๆของปีงบประมาณ ที่พึงลงมติรับร่างให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ทุกโครงการ อยากรักษาประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผลคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ผมดูถนนหนทาง ตั้งแต่มีผู้รับเหมาเข้ามาทำ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุม มีผลจากการ บริหารควบคุมบกพร่องหรือเปล่า คุณภาพถ้าเทียบกันจริงๆวัดตามสายตาของชาวบ้าน ป. ๔ ไม่มีเส้น จ้างแรงงานท้องถิ่นมีคุณภาพมากกว่าแยะ ที่ผมมองดูสองปีก่อนกับสองปี หลังแตกต่างกันแยะ ในโอกาสที่ยังมีโครงการอีก ต้องทำอีกแยะในตำบลเขาพระ ถนน หนทางแยะ ถ้าสองสามปีข้างหน้าต้องขอสภาแห่งนี้เพื่อขอไปซ่อมแซมที่พึง ทำไม่ถึงห้าปีก็ ผมว่าถูกคนเขาตำว่าบ้าง เพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้เน้นหนักนิดหนึ่ง ผม โดนตำด้วย ผมเป็นผู้ยกมือให้ เพราะฉะนั้นน่าจะยกมือ ผมคิดว่าผมถูกตำแล้วผมจะให้ คำตอบเขาไปอย่างไร ผมคิด เพราะฉะนั้นการทำงานช่วยเน้นหนัก ให้เจ้าหน้าที่ไป ควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามสเปก ตามโครงการ ไม่ว่าจะถนน ถนนถมบ่อ หรือบุกเบิก ถนน รายละเอียดประมาณการต่างๆใส่ได้ สี่ร้อยสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่จำนวนเที่ยว ของรถที่ไปใช้ ครบหรือไม่ ชาวบ้านเขาฉลาดเปลี่ยนแรมมาจวันหนึ่งรถเข้าก็เที่ยว ผมก็

เป็นห่วงว่าโครงการของเราแยะ ขอเน้นนิหนึ่ง ประการที่สองที่จะฝาก เกิดความผิดพลาดของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แผนที่เราลงไปทำประชาคมหมู่บ้านของหมู่ที่ ๙ วันนั้นท่านประธานไป ท่านสมาชิกก็ไปหลายคน ได้เสนอโครงการเข้าไปลำดับที่หนึ่ง สองปีซ้อน สายที่ให้ทางทำขึ้นไปทำ ปี ๕๙ ก็สายนั้น สองปีซ้อน แต่พอแผนพัฒนาปี ๖๐ ไม่มีแผนในลำดับหนึ่ง หายไปไหน ไปดูในร่างเทศบัญญัติ ไปได้โครงการที่ชาวบ้านใช้น้อย สายจากบ้านนางเลื่อน ยับ ไปถึงคลองชลประทาน วันหนึ่งถ้าเข็ครถไม่เก็นยี่สิบคัน แต่อย่าลืมที่ชาวบ้านหมู่ที่ ๙ เสนอมาตั้งแต่ปี ๕๘ อาจจะเป็นเชิงเขานิคมหนึ่ง ผู้ใช้เส้นทางที่เป็นเจ้าของสวนไม่น้อยกว่า ๕๐ รายชื่อ แต่วันนี้ผมอ่านดูในแผนสามปี ไม่มี ผมอยากรู้ว่าตกลงไปได้อย่างไร ถึงไม่ให้งบประมาณก็ไม่ว่า แต่ทำให้ อยู่ในแผนสามปี แต่ไม่มีโครงการที่อยู่ลำดับหนึ่ง ผู้เดือดร้อนแยะ ไม่ไปทำให้เขาแล้วโครงการก็หายไป ท่านไปดูนะ โครงการ คสล. สายสวนยางนายสมาน เล่มสี่ชมพู อาจจะมียู่ เป็นโครงการอันดับหนึ่งสองปีซ้อน ฝากฝ่ายบริหาร ทุกสิ่งอย่าสะเพร่า ผมไม่มีปัญหา ถ้าเกิดมีนักร้องเสียงดี ๑๕๗ คงไม่พิน ขอบคุณครับ

ประธาน

นายจำนงค์ หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในวาระอื่นๆ อยากขอฝาก ที่ผ่านมามากหลายสายที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน นายกฯได้ดำเนินการไป แต่มีถนนของหมู่ที่ ๕ สายหนึ่ง ผมได้ไปบอกกับชาวบ้านวันก่อน สายนายมีเพียร ถึงหนานนกยูง โดยสภาวะตอนนั้นหลังการประชุมเมื่อสมัยที่แล้ว พฤษภาผ่านพ้นไป ท่านนายกฯ ได้เดินทางเข้าไปหมู่ที่ ๕ บอกว่าเงินแสนแปดที่เราโอนไปที่ถนนที่ได้ดำเนินการไป ท่านนายกฯได้รับปากกับชาวบ้านว่างบประมาณไม่เพียงพอกับถนนสายนั้น ท่านอยากจะเพิ่มงบประมาณและดูแลกันใหม่ แต่จนแล้วจนรอด จนชาวบ้านมาถามผม ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นนั้น เขาสอบถามมา ผมก็บอกว่าสมัยนี้ท่านยังไม่ได้ยื่นญัตติในส่วนถนนสายนั้น ทางกรมไม่ได้เข้าไปดูแลเลย นอกจากได้คอนกรีตมาแก้สปีเมตรที่หัวสะพาน จากนั้นเรื่องการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมเป็น คสล.ก็ดี หรือซ่อมแซมในส่วนต่างๆตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงนี้ฤดูฝนมีน้ำป่าไหลหลากมากมาย ทำให้ผู้ใช้เส้นทางต้องได้รับความเดือดร้อน การลำเลียงผลผลิตมีความลำบากมากขึ้น ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ช่วยดูแลนิดหนึ่ง เพราะตามวาระเรายังอีกไม่กี่เดือน สองเดือนเศษเราจะหมดวาระอยู่แล้ว อยากให้ท่านคิดเป็นการบ้านนิดหนึ่งสำหรับถนนสายนั้น ถือว่าจะเป็นการขอบคุณกับผู้ใช้เส้นทางรวมถึงกระผมด้วย เพราะเป็นประชาชนคนหนึ่ง ขอบคุณครับ

ประธาน

นายสถิตย์ สุขเขต

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเขต สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ วันนี้เป็นวันที่เราจ่ายขาดเงินสะสม ขอชมท่านนายกฯสักหน่อย วันนี้ท่านนายกฯทำ เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ เป็นห่วงแต่ที่ท่อลอดถนน ที่ สท.พรรคันพุตเมื่อสักครู๋ ขอแนะนำว่า ถ้าหากว่าท่อไม่ใหญ่ ใช้ท่อพีวีซี ๑๐ นิ้ว ลานตากผลผลิตของชาวบ้านที่ท่านนายกฯลาดคอนกรีตไปเจ็ดร้อยกว่าเมตร วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย และถนนหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ผมในนามของสมาชิกสภาวันนี้ถือว่าเป็นความปราบปลื้มใจที่ท่านนายกฯดูพี่น้องเป็นพิเศษ แต่ว่าที่ สท.จำนงค์พุต ขอเอยนาม เส้นนี้ปีที่แล้วซ่อมไปแสนเจ็ดหมื่น แต่ไม่ได้ซ่อม โยกย้ายไปทำถนนดำ

และปีนี้ก็จะลง แต่สงสัยว่าถนนสายนั้นไม่มีสวนยางนักรการเมืองอยู่ เลยไม่ไปสร้าง
ขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังผู้บริหาร วันนี้มีการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสมาชิกที่ต้องเขาร่วมประชุมวันนี้มีหลายท่าน ประมาณสิบสามนาฬิกา มีท่าน
ประธานด้วย วันนี้ถ้าว่างเลยไปถึงสิบสามนาฬิกา ผมขออนุญาตและขอชมเชยทุกเรื่อง
ทุกอย่างวันนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของท่านจำนงค์ ในเบื้องต้นผมได้ให้กองช่างไปสำรวจและประ
มารการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีอยู่สองประเด็นคือขอเครื่องจักรของ อบจ. เนื่องจากใช้
งบประมาณค่อนข้างเยอะ มีจุดวางท่อ และส่วนหนึ่งผมได้ประสานไปยังอุทยานว่าแนวที่
ชัดเจน ที่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ มีบางจุดที่ต้องวางท่อ ซึ่งจากเมื่อก่อนที่วางไว้แสน
กว่าบาท เบื้องต้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าแสน จึงจะทำได้ตลอดสายและวางท่อได้ ถ้าเป็น
การซ่อมแซมถือเป็นการซ่อมแซมขนาดใหญ่ ในประเด็นที่สองถือเป็นเรื่องกระชั้นชิดใน
เรื่องงบประมาณรายจ่ายของเรา ในส่วนของเงินสะสมซึ่งผมได้กั้นเงินไว้ ในการประชุม
ครั้งต่อไปจะได้ดำเนินการซ่อมแซม เพราะมีเงินสำรองจ่าย ในการออกแบบค่อนข้างจะ
ละเอียด จุดวางท่อต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ฟังได้ให้ข้อมูลเงินสำรองจ่ายมา ซึ่งไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในวันนี้ แต่เบื้องต้นได้มองอยู่แล้วว่าจะซ่อมแซมขนาดใหญ่ ต้องใช้
งบประมาณ และลงออกแบบเป็นจุด ต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ด้วย ส่วนของท่าน
เจตนิพัทธ์ ในแผนพัฒนาของหมู่ที่ ๙ ลำดับความสำคัญจะเห็นได้ว่าในปีนี้ทุกโครงการอยู่
ในแผนของหมู่บ้าน ผมหยิบโครงการที่หนึ่งเกือบทุกหมู่บ้าน ที่ผ่านเทศบาลฯ ในส่วน
ของหมู่ที่ ๙ ในวันนั้นเป็นโครงการอันดับ ๑ ๒ ๓ โครงการอันดับที่หนึ่งของปี ๖๐
โครงการจัดหาสถานที่และเครื่องออกกำลังกาย ถ้าเรามองภาพรวมบริบทของหมู่ที่ ๙
หาสถานที่ที่ออกกำลังกาย ของหมู่ที่ ๙ เราต้องยอมรับว่ายังไม่มีพื้นที่ จะไปซื้ออุปกรณ์
ไปไว้ในหอประชุมหรืออย่างไร ไม่มีที่เก็บ จะเห็นได้ว่าตรงนั้นมีกิจกรรม มิงงานต่างๆ
จะต้องใช้พื้นที่ตรงนั้น โครงการที่ ๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าหนองห้วยแห้ง โครงการนี้
ผมได้นำเรียนแล้วว่าโดยส่วนตัวกับไฟฟ้าได้ประสานเป็นการเบื้องต้นแล้ว เป็นหน้าที่ของ
ไฟฟ้า ส่วนของเทศบาลประสานไปยังไฟฟ้า ๑ และ ๒ ตกไป โครงการที่ ๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเลื่อน ยับ ถึงคลองชลประทาน เป็นโครงการที่อยู่ในเทศ
บาลฯ สามารถดำเนินการได้ โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางเท้าสวนยางนางไมศรี
ศรีษา ถึงสวนยางยูพา เสาทอง ผมตั้ง ท่านจะเห็นว่าในเทศบาลฯ งบประมาณประจำปี
ผมจะหยิบโครงการที่ ๑ ที่ ๒ โครงการที่ ๑ ไม่ได้ บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
ประชาคม เราก้ใช้วิธีการเลื่อน ขอนำเรียนทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายจำนงค์ หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

ขอต่ออีกนิด จากใจผู้ใช้เส้นทาง นำเรียนอย่างนี้ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ท่านนายกฯ ที่ท่านชี้แจง ผมขอขอบคุณ ที่จะให้เครื่องจักรกลหนักของ อบจ. แต่การ
ติดต่อประสานงานผมว่า ถ้าบาคยากเหลือเกิน ผมเชื่อเหลือเกินด้วยอำนาจของท่าน
นายกฯ ถ้าท่านต้องการแก้ปัญหาตรงนั้น จากใจผู้ใช้เส้นทาง เขาบ่นกับผมตลอด หลายปี
มาแล้ว หลายเดือนด้วย ยิ่งได้แสนเจ็ด แสนแปด แล้วมาอัดธานหายไปในปีถัดมา เขาก็
มาบ่นกับผม เขาว่าได้สักสองร้อยเมตร สามร้อยเมตรก็ยั้งดี ให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วย
แก้ปัญหาหน่อย หากท่านนายกฯจะเข้าไปเส้นทางนั้น จะเห็นความลำบากของพ่อแม่พี่

น้องผู้ใช้เส้นทางโดยตรง อีกอย่างผมก็ประทับใจทุกวัน เพราะเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินทางไปด้วย ถ้าเป็นเส้นทางไปสวนท่านนายกาไม่เหมือนเส้นทางไปสวนของ สท. คงสบายไปแล้ว จากใจจริง อยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดูแลสักสองร้อยเมตรก็ยังดี เรารอเครื่องจักร คงไม่ทันการ สืบเนื่องจากว่าในห้วงระยะเวลาสองเดือนเศษๆ จะหมดวาระและอีกอย่างในการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ประกอบการก็มี หน้าที่ตัดหลังขุดของเรา ผมยอมรับว่าด้วยกำลังงานของถนนสายนั้นคงจะทำได้ยาก คงจะให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้ประกอบการ ขอฝาก เนื่องจากเหลือเวลาสองเดือนเศษ ส่วนเรื่องจะให้หยุดต่อ ไม่อยู่ต่อ นั้น เป็นเรื่องของฝ่ายรับบาลกลาง ผมไม่อยากจะเอ่ยถึง แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่เราดำเนินการได้ อยากจะฝากนิดหนึ่ง สองเดือนเศษ อยากให้เป็นโบนัสจากนายกา ช่วยดูแลตรงนั้นด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกา

ขออนุญาตเพิ่มเติมของท่านจำนงค์ ขอเรียนว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผมขออนุญาตไปเช็คงบประมาณ งบกลาง ส่วนไหนที่สามารถดำเนินการได้ ถ้าไม่มีจะหาวิธีการแก้ปัญหาให้ท่าน จะรับปากดูแล บางครั้งงบประมาณที่มีจำกัด อำนาจที่ผมมีอยู่จำกัด ไปทำบางครั้งไม่ได้ดูดี งบประมาณ บางครั้งมีข้อพิพาทเรื่องอะไร แต่อย่างไรเสีย ผมจะเอามาดำเนินการแก้ปัญหาให้ท่าน ในส่วนของงบประมาณ ขออนุญาตเช็คงบประมาณอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกตลอดจนท่านายกา และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ) สัจจนา หนูรุ่ม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสัจจนา หนูรุ่ม)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ